

THÔNG BÁO

Kết quả giám sát về triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế trên địa bàn thị trấn

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20 tháng 11 năm 2015; Quyết định số 07/QĐ-HĐND, ngày 28/12/2023 của Thường trực HĐND thị trấn về chương trình giám sát năm 2024 của Thường trực HĐND thị trấn; Quyết định số 32/QĐ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2024 Quyết định Thành lập đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân về kết quả triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế trên địa bàn thị trấn.

Qua xem xét Báo cáo số 40/BC-ĐGS ngày 01 tháng 10 năm 2024 của đoàn giám sát về kết quả triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế trên địa bàn thị trấn. Thường trực HĐND thị trấn kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế trên địa bàn thị trấn

UBND cơ bản tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào một cách đồng bộ, kịp thời và hiệu quả. Hàng năm căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, BCĐ chương trình mục tiêu y tế dân số huyện, UBND thị trấn quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản có liên quan¹ đến các chương trình, đề án về mục tiêu quốc gia y tế, kịp thời triển khai các Quyết định, Kế hoạch, qua đó tập trung bám sát nhiệm vụ, điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện đảm bảo. UBND thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào rèn luyện thể dục thể thao; phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó hàng năm đều hoàn thành các chỉ tiêu theo quy định, duy trì các tiêu chí đạt được trong bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế, tiên tiến về y dược cổ truyền, trạm y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

¹ Ban hành 04 Nghị Quyết, 02 Quy chế, 08 Quyết định, 44 Kế hoạch trên các nội dung của từng chương trình và tập trung triển khai thực hiện

2. Công tác triển khai, phổ biến, tuyên truyền các chương trình mục tiêu y tế quốc gia Y tế trên địa bàn

UBND thị trấn thực hiện cơ bản công tác tuyên truyền các nội dung có liên quan đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế trên địa bàn thị trấn, thông qua hệ thống Đài truyền thanh với thời lượng là 31 giờ 35 phút. Ngoài ra, UBND thị trấn còn tổ chức tuyên truyền với 178 Bảng rôn, khẩu hiệu trực quan, 2.000 tờ rơi các loại. Bên cạnh đó, các chương trình mục tiêu y tế, dân số còn được UBND thị trấn phối hợp với UBMTTQVN các đoàn thể chính trị, xã hội thực hiện công tác tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, họp dân tại các khu phố, các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi hội, đoàn thể, kết quả từ năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, đã tuyên truyền được 109 cuộc/6915 lượt người dân, đoàn viên, hội viên tham dự.

3. Kết quả thực hiện các nội dung chương trình mục tiêu y tế quốc gia Y tế.

Các nội dung chương trình mục tiêu y tế quốc gia Y tế luôn được UBND thị trấn quan tâm thực hiện cơ bản đảm bảo như: Các chương trình DS-KHHGD, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng, bệnh truyền nhiễm: Sốt xuất huyết – Tay chân miệng, lao, phong/da liễu, sốt rét, Phòng, chống Bệnh không lây nhiễm, Nước sạch – môi trường, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm, truyền thông GDSK, Y tế trường học, mắt, Công tác khám chữa bệnh và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, Công tác quản lý môi trường được thường xuyên quan tâm thực hiện; tăng cường chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn dân; đẩy mạnh hệ thống theo dõi và khám chữa bệnh cho người dân; đảm bảo hiệu quả phòng chống bệnh lây nhiễm, truyền nhiễm...

4. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia Y tế gắn với việc xây dựng đô thị văn minh

Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế gắn với xây dựng đô thị văn minh được UBND thị trấn quan tâm thực hiện đảm bảo, các chỉ tiêu về công tác y tế gắn liền với chỉ tiêu xây dựng đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2024 ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh đều đạt và vượt cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu hộ gia đình sử dụng nước sạch: hộ gia đình có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh: có 1466/1466 hộ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt 100%. Tỷ

lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 1466/1466 đạt 100%

- Chỉ tiêu về an toàn thực phẩm đô thị: từ năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 trên địa bàn thị trấn không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

- Chỉ tiêu đạt chuẩn quốc gia về y tế: năm 2023 thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, chuẩn quốc gia về YDCT

- Chỉ tiêu bao phủ BHYT: tỷ lệ 6495/6688 đạt 97.11%

- Chỉ tiêu trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng:

+ Năm 2023: trẻ suy dinh dưỡng là 21/583 trẻ chiếm tỷ lệ 3,6%.

+ Năm 2024 (6 tháng đầu năm): trẻ suy dinh dưỡng là 19/588 trẻ chiếm tỷ lệ 3,38%

5. Kết quả hoạt động của cộng tác viên y tế trên địa bàn hiện nay

Đội ngũ cộng tác viên y tế tại các khu phố hoạt động cơ bản cơ bản hiệu quả, thực hiện hỗ trợ trạm Y tế các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng như: Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, tuyên truyền vận động phụ nữ thực hiện các biện pháp KHHGĐ...và tham gia các hoạt động khác do địa phương triển khai.

6. Kết quả thực hiện chế độ chính sách của cộng tác viên y tế trên địa bàn các khu phố.

Việc thực hiện Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về quy định chính sách, chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương; Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bình Dương quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Bình Dương được UBND thị trấn thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chi trả đầy đủ đối với cộng tác viên trên địa bàn thị trấn.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Thời gian qua, UBND thị trấn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cơ bản thực hiện tốt các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế trên địa bàn thị trấn. Qua đó cho thấy công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia y tế trên địa bàn được triển khai và thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đạt nhiều kết quả to lớn; trên địa bàn không xảy

ra dịch bệnh truyền nhiễm lớn; công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm được chủ động thực hiện hiệu quả đảm bảo giảm thiểu tối đa nhất số cas mắc di chứng nặng; vệ sinh ATTP được đảm bảo; công tác khám, chữa bệnh ban đầu và thực hiện hệ thống các chỉ tiêu trong chương trình mục tiêu y tế, dân số được thực hiện đạt và vượt kế hoạch so với chỉ tiêu hàng năm, tình trạng suy sinh dưỡng ở trẻ em giảm theo hàng năm; tâm vóc, sức khỏe, thể lực người dân ngày càng được cải thiện, công tác KHHGD được quan tâm và thực hiện ngày càng hiệu quả ...qua đó chất lượng sức khỏe và đời sống người dân ngày càng được nâng cao được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.

2. Về mặt tồn tại, hạn chế

Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế trên địa bàn thị trấn. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định như sau:

Công tác kiện toàn Ban chỉ đạo đôi lúc chưa kịp thời vì vậy một số thành viên trong quyết định chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Việc tổ chức giao ban định kỳ để đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các văn bản được thể hiện đầy đủ qua các biên bản họp. Tuy nhiên, qua giám sát thực tế thì từ năm 2023 đến nay các cộng tác viên của các khu phố chưa được tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ của trạm y tế để nắm bắt kịp thời các thông tin có liên quan để triển khai thực hiện.

Công tác quản lý con người theo từng chương trình mục tiêu quốc gia Y tế của Trạm y tế, cộng tác viên một vài khu phố chưa chặt chẽ, không quản lý được số người thực tế sinh sống trên địa bàn để có đánh giá sát với kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Y tế ở địa phương (*mới đánh giá chỉ tiêu thực hiện dựa trên chỉ tiêu phân bổ của trung tâm y tế huyện*).

III.ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND thị trấn.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế trên địa bàn thị trấn nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; trong đó tập trung việc thực hiện chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng thăm khám, cấp phát thuốc cho người dân được đầy đủ và kịp thời.

Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có thay đổi thành viên, đồng thời phân công trách nhiệm, giao việc cụ thể cho từng thành viên trong các Ban chỉ đạo để

phát huy hết vai trò của từng thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tốt các cuộc họp giao ban định kỳ, các cuộc họp sơ, tổng kết đảm bảo về số lượng và chất lượng, từ đó đánh giá kịp thời kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế để đưa ra các giải pháp khắc phục. Đồng thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế trên địa bàn thị trấn.

Thực hiện tốt việc quản lý con người thuộc diện được hưởng các chế độ từ các Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia nhằm đảm bảo lợi chính đáng của người dân sinh sống trên địa bàn thị trấn được đầy đủ và kịp thời.

Thường xuyên quan tâm các chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên ở các khu phố theo Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND, ngày 26/7/2023 của HĐND tỉnh Bình Dương, kiến nghị các ngành chức năng liên quan của Huyện đảm bảo việc hỗ trợ phải được chi đúng chi đủ theo các nội dung của Nghị quyết đã đề ra.

Đề nghị UBND thị trấn báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế trên về Thường trực HĐND thị trấn chậm nhất đến ngày **01/11/2024**.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thị trấn.

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia Y tế trên địa bàn thị trấn. Đồng thời, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Y tế tới chính quyền một cách kịp thời và hiệu quả.

Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế trên địa bàn thị trấn.

Trên đây là thông báo kết quả giám sát về triển khai và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Y tế trên địa bàn thị trấn, Thường trực HĐND thông báo đến UBND thị trấn và các ngành có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Đảng ủy - UBND - UBMTTQ thị trấn;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- CSDL HĐND;
- Lưu: VT, HĐND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Lan anh